

4 Thái Bình

KHAI MẠC ĐIỂN TẬP...

(*Tiếp theo trang 1*)

diễn ra theo kế hoạch. Đồng chí yêu cầu các thành viên, lực lượng tham gia diễn tập phải nắm chắc những nội dung cơ bản đã xác định trong ý định chỉ đạo diễn tập để tổ chức duy trì, điều hành diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong thực hành diễn tập phải sát với đối tượng tác chiến, không phò trương, hình thức, phù hợp với tình hình địa phương, có tác dụng thiết thực, hiệu quả; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, thành phần tham gia diễn tập, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện kỹ thuật trong quá trình diễn tập, nhất là khu vực diễn ra diễn tập trực bình. Kết hợp diễn tập KVPT với xây dựng nông thôn mới ở địa phương; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá đúng năng lực tổ chức, lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và nâng lực tham mưu của các cơ quan, phòng, ban, ngành cấp huyện, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và tổ chức hoạt động KVPT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

chậm, nhiều diện tích xấu hơn so với trung bình hàng năm. Bên cạnh đó, các loại sâu bệnh đang phát triển mạnh. Mật độ sâu cuốn lá nhỏ trung bình 80 - 100 con/m², cá biệt nơi cao 700 - 800 con/m²; rầy các loại mật độ trung bình 500 - 800 con/m², nơi cao lên tới 5.000 - 10.000 con/m²; ngoài ra, một số loại sâu bệnh khác như sâu đục thân hai chấm, bệnh lùn sọc đen, đốm sọc vi khuẩn, bạc lá và khô vằn cũng bắt đầu xuất hiện gây hại. UBND huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn huy động cán bộ kỹ thuật kết hợp với nông dân kiểm tra và phun trừ sâu bệnh từ ngày 13 - 16/8. Các khóm lúa có triệu chứng bị bệnh lùn sọc đen cần nhổ bỏ tiêu hủy để tránh lây lan ra diện rộng. Để công tác phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả, UBND huyện Kiến Xương chỉ đạo các địa phương giữ nước hợp lý, không để nồng dãn bón đậm đơn, không sử dụng các loại phân bón qua lá, chất kích thích sinh trưởng và phun thuốc khi sâu bệnh mới phát sinh.

- Sáng ngày 9/8, huyện Hưng Hà triển khai công tác phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa.

Hiện nay, mật độ trung bình của sâu cuốn lá nhỏ trên diện tích lúa mùa của huyện Hưng Hà ước khoảng 0,7 - 1 con/m². Dự báo sẽ có đợt sâu non cuốn lá nhỏ nở rộ xung quanh ngày 25/8. Sâu đục thân hai chấm lúa 4 có nhiều đợt gối nhau, sâu non ra từ khoảng ngày 6/8 - 4/9, trong đó đợt 1 sâu non nở rộ từ ngày 6 - 19/8. Cùng với đó, tình trạng rầy các loại từ nay đến cuối vụ được dự báo còn phát sinh với mật độ cao, chủ yếu là rầy lưng trắng. Bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn, bệnh đạo ôn cổ bông đã xuất hiện trên giống nhiều.

Trước tình hình trên, Hưng Hà phát động đợt phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho công tác tích lúa mùa từ ngày 12 - 15/8. Huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử cán bộ thường xuyên bám nắm tình hình tại địa phương để hướng dẫn người dân phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, nhất là với những diện tích lúa đang trong thời kỳ đẻ nhánh và lúa gieo thẳng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; chuẩn bị đầy đủ thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo của ngành chuyên môn để cung ứng cho nông dân phòng, trừ sâu bệnh hại lúa. Thực hiện việc quan lý và điều tiết nước hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra trên lúa mùa.

CÔNG AN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đợt thi đua đặc biệt được chia làm 3 đợt: đợt 1 với chủ đề hành động “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017” (từ ngày 1/8/2017 đến ngày 11/12/2017); đợt 2 với chủ đề hành động “Mừng Đảng, mừng xuân, lập công dâng Bác” (từ ngày 12/12/2017 đến ngày 11/3/2018); đợt 3 với chủ đề hành động “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2018” (từ ngày 12/3/2018 đến ngày 11/6/2018).

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH GẶP MẶT CON CÁN BỘ, CNVCLĐ VƯỢT KHÓ, HỌC GIỎI

Nhằm khích lệ, động viên con cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đạt kết quả cao trong học tập, sáng ngày 9/8, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức gặp mặt học sinh là con cán bộ, CNVCLĐ vượt khó, học giỏi năm học 2016 - 2017.

Theo báo cáo thống kê từ công đoàn các ngành, công đoàn huyện, thành phố, năm học 2016 - 2017 toàn tỉnh có 48.904 cháu học sinh là con cán bộ, CNVCLĐ đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12. Năm qua, các công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, nhờ đó nhiều cháu đạt thành tích cao trong học tập. Năm học 2016 -2017, số học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế là 111 cháu; số học sinh giỏi cấp tỉnh có 713 cháu; học sinh giỏi cấp huyện, thành phố hơn 5.000 cháu... trong đó có 639 học sinh là con em cán bộ, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà 120 cháu tiêu biểu vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập và mong các cháu tiếp tục phấn đấu rèn luyện để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong những năm học tới.

NGUYỄN CƯỜNG

THÔNG BÁO
Tin trả thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc bán tại Thái Bình
Mở thưởng ngày 2 tháng 8 năm 2017
Số trúng thưởng: 60280
02 khách hàng trú quán tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã may mắn trúng thưởng 01 vé giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng và 2 vé giải phụ của giải đặc biệt trị giá 40 triệu đồng.
Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình đã trả thưởng số tiền là 1 tỷ 40 triệu đồng.
Khách hàng đã ủng hộ Quý Người khuyết tật - Trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình. Số tiền là 1 triệu đồng.
Ủng hộ Quý Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh Thái Bình. Số tiền là 1 triệu đồng.
CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch bàn giao trong tháng 8/2017. Theo đánh giá của Sở Công Thương, nguyên nhân tiến độ bàn giao chậm là do các xã, tổ chức quản lý điện nông thôn chưa phải học chặt chẽ với Công ty Điện lực Thái Bình, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền cấp xã chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa ngành điện với các địa phương trong giải quyết vướng mắc, phát sinh trong quá trình bàn giao chưa tốt.

Đối với công tác thu hồi vốn vay RE2, từ tháng 9/2013 đến ngày 31/7/2017 đã thực hiện thu hồi và trả nợ Bộ Tài chính thông qua Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình 53.237 triệu đồng. Tuy nhiên trên thực tế tổng số nợ quá hạn của các năm trước vẫn chưa thu hồi được đến nay là 9.771 triệu đồng, trong đó 31 HTX đã giải thể bàn giao lưới điện về cho Công ty Điện lực Thái Bình quản lý là 9.044 triệu đồng, các HTX chưa bàn giao là 727 triệu đồng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị phải thực hiện bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn xong trước ngày 30/10/2017, đối với những xã không hoàn thành sẽ giao Sở Công Thương kết hợp với Thanh tra tỉnh lên kế hoạch trình UBND tỉnh bổ sung thanh tra. Đề nghị Công an tỉnh phối hợp với UBND các huyện xử lý các vụ việc phát sinh trong quá trình thực hiện bàn giao. Ngành điện phải phối hợp chặt chẽ với các huyện tăng cường lực lượng để kịp thời hoàn thành bàn giao lưới điện theo kế hoạch. Giao Sở Công Thương báo cáo tiến độ hàng tuần cũng như những khó khăn, vướng mắc với UBND tỉnh. Đồng thời, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề nợ khâu hao và nợ tiền điện của các đơn vị.

Sáng ngày 9/8, UBND tỉnh họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng được UBND tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2012. Giai đoạn 1 (2012 - 2013) toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xây mới và

sửa chữa cho 2.716 hộ với tổng số tiền hỗ trợ 119.160 triệu đồng. Giai đoạn 2 (2014 đến nay), đợt 1 toàn tỉnh có 2.851 hộ người có công nhóm ưu tiên 1 được hỗ trợ xây mới và sửa chữa. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công tại các huyện,

thành phố còn gặp một số khó khăn: nhiều hộ tự bỏ kinh phí làm nhà, trong đó có những hộ không đủ điều kiện hỗ trợ kinh phí; nhà xây dựng nhiều tầng không đúng tiêu chí; một số hộ chuyển đi nơi khác, người thuộc diện hỗ trợ đã chết... Vì vậy hỗ trợ, thủ tục thanh quyết toán gặp nhiều vướng mắc. Đợt 2, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ xây mới nhà ở cho 1.000 gia đình người có công. Đến nay 6/8 huyện, thành phố đã hoàn thành việc rà soát đối tượng.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong số 2.851 nhà thực hiện trong đợt 1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Xây dựng trong quá trình xét duyệt hồ sơ thủ tục thanh quyết toán cần phải thực hiện đúng theo các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; đối với những hộ tự bỏ kinh phí làm nhà, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải có hướng dẫn cụ thể về thủ tục, quy trình để các hộ đã xây dựng sớm hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đối với một số hộ trong diện được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhưng do hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn không có kinh phí xây dựng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các huyện, thành phố lập danh sách và có hướng giải quyết cụ thể trong dự tranh thu huy động nguồn xã hội hóa và quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của các huyện, thành phố để hỗ trợ xây dựng trong năm 2017. Đồng chí đề nghị đến cuối tháng 8, toàn bộ 2.851 hộ người có công được hỗ trợ nhà ở thuộc nhóm ưu tiên 1 phải hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán. Đối với 1.000 hộ được hỗ trợ xây mới đợt 2, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm xây dựng kế hoạch để triển khai, đồng thời rà soát kỹ ngay tại cơ sở bảo đảm đúng đối tượng được hỗ trợ, trong đó ưu tiên nhà có nguy cơ sập đổ.

Trong quá trình thực hiện phải tuân thủ đúng quy trình, thủ tục đã triển khai trong đợt 1 để hạn chế những tồn tại, vướng mắc. Sáng ngày 9/8, UBND tỉnh họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng được UBND tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2012. Giai đoạn 1 (2012 - 2013) toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xây mới và

Tập trung phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa

từ ngày 7 - 19/8 chiếm khoảng 70% số sâu, trùng với sâu cuốn lá nhỏ nên ở những vùng có mật độ sâu đục thân hai chấm cao, cần tổ chức phun trừ kết hợp với sâu cuốn lá nhỏ. Toàn tỉnh hiện có khoảng 18.000ha lúa nhiễm rầy, chủ yếu là rầy lưng trắng với mật độ trung bình 300 - 800 con/m², nơi cao 1.500 - 3.000 con/m², cá biệt có nơi 5.000 - 10.000 con/m². Dự báo từ nay đến cuối vụ, rầy còn phát sinh

Trước tình hình trên, UBND tỉnh ban hành Công điện số 05/ CĐ-UBND ngày 3/8/2017 yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo phòng, trừ rầy lưng trắng,

Sâu/bệnh	Thuốc phòng, trừ
Sâu cuốn lá nhỏ	Director 70EC pha 25ml/16 lít nước/sào; Takumi 20WG pha 3gr/16 lít nước/sào; Clever 150SC pha 6ml/16 lít nước/sào; Actatin 150SC pha 10ml/16 lít nước/sào; Sunset 300WG pha 3,8gr/16 lít nước/sào; Match 050EC pha 10ml/16 lít nước/sào; Thadant 200SC pha 6ml/16 lít nước/sào. Nhóm Fipronil như thuốc Fincio 800WG hoặc Tango 800WG pha 2 gam kết hợp với 1 gói thuốc sinh học như Dylan 5WG, TiKemectin 2.0EC, Ansuco 120WG(E12) để phun cho 1 sào.
Sâu đục thân hai chấm	Prevathon 5SC pha 15ml/16 lít nước/sào; Virtako 40WG pha 3gr/16 lít nước/sào; Voliam targo 063SC pha 15ml/16 lít nước/sào.
Rầy các loại	Penalty 40WP, Chess 50WG, Midan 10WP, Oshin 20WP, Sutin 5EC, Chatot 600WG, Chersieu 50WG, Dyman 500WP...
Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn	Xanthomix 20WP, LoBo 8WP, Ychatot 900SP, Visen 20SC, Staner 20WP, Totan 200WP, Kasumin 2SL, KamSu 2SL...
Bệnh đạo ôn cổ bông	FILIA 525SE, BUMP 650WP, KATANA 20SC, KASAI-S 92SC, FUARMY 30WP, Bankan 600WP, Fendy 25WP, Fujibem 777WP, Kabum 650WP, Beam 75WP...
Kỹ thuật phun:	
- Khi phun ruộng phải có nước	
- Các loại thuốc trước khi phun cần được pha đều trong chai 0,5 - 1 lít, dây nấp, lắc đều cho tan sau đó mới cho vào trong bình và pha thêm nước cho đủ lượng nước cần phun. Khi phun thuốc phải đi xuôi theo chiều gió, đi chậm phun kỹ các tầng lá. Sau phun thuốc trong vòng 3 giờ nếu gặp mưa phải phun lại ngay theo đúng nồng độ hướng dẫn.	

Thứ năm, ngày 10 tháng 8 năm 2017

Sáng ngày 9/8, UBND tỉnh họp nghe UBND huyện Vũ Thư báo cáo tình hình tích tụ, tập trung ruộng đất trên địa bàn huyện. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huyện và các xã đã thành lập ban chỉ đạo, tiểu ban tuyên truyền, tổ giúp việc, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất. Huyện quy hoạch 11 vùng liên xã, dự kiến tích tụ 3.342ha đất sản xuất nông nghiệp. Kết quả, huyện thu hút được 3 doanh nghiệp đăng ký thuê đất sản xuất nông nghiệp gồm: Tập đoàn TH đã đăng ký đầu tư vào 2 vùng liên xã trên địa bàn huyện với tổng diện tích 500ha, đến nay đã tích tụ được 283,9ha; Công ty TNHH Nông nghiệp CNC An Thái đang tiến hành triển khai các bước thuê 40ha đất sản xuất nông nghiệp tại xã Việt Thuận; Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Lâm Đạt đăng ký quy mô tích tụ từ 400 - 500ha, trong đó đã khảo sát và chấp thuận đầu tư 40ha tại xã Vũ Đoài. Ngoài ra, trên địa bàn huyện hiện có 48 hộ tập trung ruộng đất có quy mô từ 2ha trở lên để sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích 180ha. Quá trình huyện Vũ Thư triển khai tích tụ, tập trung ruộng đất còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc như: doanh nghiệp có nhu cầu diện tích sản xuất nông nghiệp lớn nhưng quỹ đất của các địa phương không đủ, các vùng không tập trung, mặt bằng canh tác không đều; doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thỏa thuận với người dân về giá cả, ký kết hợp đồng thuê đất; quyền quản lý ruộng lúa trong quản lý, hướng dẫn thủ tục thuê đất...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, Vũ Thư là 1 trong 2 huyện của tỉnh huy động được hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt nhất trong công tác tích tụ, tập trung ruộng đất. Đồng chí yêu cầu thời gian tới huyện tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân trong công tác tích tụ ruộng đất. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 3 doanh nghiệp đã đăng ký thuê đất, phấn đấu đến tháng 10/2017 bàn giao cho các doanh nghiệp thuê 350 - 400ha đất nông nghiệp. Cùng với tích tụ quy mô lớn, huyện quan tâm, tạo điều kiện về khâu liên doanh, liên kết để 48 hộ đã tích trung ruộng đất trên địa bàn tổ chức sản xuất có hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện tích tụ ruộng đất, huyện thường xuyên báo cáo tiến độ UBND tỉnh nắm bắt thuận lợi, khó khăn và có định hướng chỉ đạo kịp thời. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các xã, ngành, đơn vị của tỉnh có liên quan cần bám sát các văn bản chỉ đạo để định hướng cho cơ sở; tham mưu cho UBND tỉnh triển khai có hiệu quả công tác tích tụ ruộng đất; nhanh chóng hoàn chỉnh hồ tài liệu mẫu về hợp đồng thuê đất để các địa phương thuận lợi trong triển khai. Huyện Vũ Thư được 3 doanh nghiệp đăng ký thuê đất sản xuất nông nghiệp gồm: Tập đoàn TH đã đăng ký đầu tư vào 2 vùng liên xã trên địa bàn huyện với tổng diện tích 500ha, đến nay đã tích tụ được 283,9ha; Công ty TNHH Nông nghiệp CNC An Thái đang tiến hành triển khai các bước thuê 40ha đất sản xuất nông nghiệp tại xã Việt Thuận; Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Lâm Đạt đăng ký quy mô tích tụ từ 400 - 500ha, trong đó đã khảo sát và chấp thuận đầu tư 40ha tại xã Vũ Đoài. Ngoài ra, trên địa bàn huyện hiện có 48 hộ tập trung ruộng đất có quy mô từ 2ha trở lên để sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích 180ha. Quá trình huyện Vũ Thư triển khai tích tụ, tập trung ruộng đất còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc như: doanh nghiệp có nhu cầu diện tích sản xuất nông nghiệp lớn nhưng quỹ đất của các địa phương không đủ, các vùng không tập trung, mặt bằng canh tác không đều; doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thỏa thuận với người dân về giá cả, ký kết hợp đồng thuê đất; quyền quản lý ruộng lúa trong quản lý, hướng dẫn thủ tục thuê đất...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, Vũ Thư là một số hạn chế. Trong 3 dịch vụ mới thực hiện khám và chăm sóc theo yêu cầu, chưa triển khai được dịch vụ phẫu thuật mời chuyên gia. Quy mô điều trị còn hạn chế, chưa thực hiện được các hoạt động mở rộng các dịch vụ theo nhu cầu như giặt là, tắm gội và chăm sóc nhu cầu khác đối với người bệnh và người nhà người bệnh. Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh xem xét cho các bệnh viện tiếp tục triển khai đề án và nhân ra diện rộng. Sau khi nghe ý kiến đánh giá của các sở, ngành, đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất để 4 bệnh viện tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh theo yêu cầu; triển khai

dịch vụ thuê chuyên gia trình độ cao của các bệnh viện tuyến trên về điều trị theo yêu cầu người bệnh. Đồng thời, nghiên cứu phân khu khám theo yêu cầu ngay từ ban đầu, tăng cường cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân song song với bảo đảm công bằng cho người bệnh có thẻ BHYT. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành Y tổ chức một số bệnh viện tuyến huyện đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để tổ chức thực hiện thí điểm việc chăm sóc, điều trị theo yêu cầu.

Công việc với Công ty Cổ phần Thực phẩm TH - Tập đoàn TH. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và khảo sát thực tế về thực trạng và tình hình tích tụ đất đai theo số địa phương, Tập đoàn TH mong muốn được đầu tư các dự án trồng khoai tây và rau sạch đạt chuẩn Global GAP và Organic USDA - EU tại Thái Bình. Cụ thể, 1.400ha trồng khoai tây và 3.000ha trồng rau sạch FVF, diện tích tối thiểu cho mỗi khu không dưới 100ha và liên thửa, tổng diện tích về khoai tây không dưới 1.200ha và rau sạch FVF không dưới 1.000ha ở các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Thái Thụy, Kiến Xương, Vũ Thư.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ quan điểm của tỉnh trong việc thực hiện tích tụ ruộng đất, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Tập đoàn TH đầu tư. Đồng chí đề nghị Tập đoàn tiếp tục cử cán bộ bám sát các đơn vị đã rà soát, nhất là những địa phương có nông dân trồng thuê đất. Ngoài ra, Tập đoàn cũng nên hiểu và thông cảm hơn về tập quan canh tác, mặt bằng sản xuất của nông dân Thái Bình, phối hợp chặt chẽ với được dịch vụ phẫu thuật mời chuyên gia. Quy mô điều trị còn hạn chế, chưa thực hiện được các hoạt động mở rộng các dịch vụ theo nhu cầu như giặt là, tắm gội và chăm sóc nhu cầu khác đối với người bệnh và người nhà người bệnh. Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh xem xét cho các bệnh viện tiếp tục triển khai đề án và nhân ra diện rộng. Sau khi nghe ý kiến đánh giá của các sở, ngành, đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất để 4 bệnh viện tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh theo yêu cầu; triển khai

của bệnh lùn sọc đen. Được sự hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp, người dân đã tiến hành nhổ bỏ và tiêu hủy, đồng thời phun thuốc phòng, trừ rầy để ngăn chặn kịp thời nguồn môi giới lây truyền vi rút lùn sọc đen. Huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương khuyến cáo nông dân cần thường xuyên kiểm tra trên tất cả các trà lúa, đặc biệt chú ý chân ruộng nhiễm rầy cũ vụ trước, nếu phát hiện có mật độ rầy từ 800 con/m² trở lên phải dùng thuốc diệt trừ ngay, không để lây lan ra diện rộng. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và ngành Nông nghiệp, huyện đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, chỉ đạo trên hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện và hệ thống truyền thanh các xã tăng thời lượng tuyên truyền, hướng dẫn nông dân về thời gian, kỹ thuật phòng, trừ và các loại thuốc đặc hiệu phòng, trừ sâu bệnh gây hại trên lúa mùa.

Nước là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của công tác phòng, trừ sâu bệnh, ông Bùi Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình cho biết: Để bảo đảm cho lúa mùa sinh trưởng và phát triển tốt, đồng thời phục vụ cho công tác phun trừ sâu bệnh. Công ty đã phối hợp với các địa phương đánh giá thực trạng nước tưới của các trà lúa, khoanh vùng, điều tiết nước linh hoạt, phù hợp với mọi tình huống trên toàn hệ thống, bảo đảm đủ nước tưới mặt ruộng để công tác phun trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

NGÂN HIỆN

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG